

NGáI NGHÈO KHÓ – VáN Đá SáC KHáE – Sá CHáA TRá



Nháng đát nác không cho ngái dân mát đái sáng ná m bình tháng ngái dân phái làm viác quán quát ngày đêm đá có đác ba báa cám trong ngày cho gia đình, tián trá hác phí cho con cái. Ván đá sác kháe há háu nhá không dám nghĩ đán, "xin" phá mác cho "Trái", đán đâu hay đó. Lo cho có cám ăn mái ngày đã là mát viác khó, há không có thì giá nghĩ đán chuyán xa xôi nhá là "Náu mát mai, bá mác bánh phái thuác men phái vào nhà tháng đáu trá..."

Thát tình khi nghe bà con bán bè hác hàng xóm láng giáng bá bánh phái cháy cháa và nháng khó khăn gáp phái, nhá vay mán ngái quen hác bán nhà bán cáa, tráng háp trong gia đình có ngái bánh ngá căn bánh nhá suy thán phái lác máu tháng náy qua tháng khác, hác suy tìm phái má, báng thá...bát chát ai cũng nghĩ đán bán thân và gia đình mình mà thám lo láng. Nháng rái cái lo nhá thá cũng qua vì cháa là cánh há gáp phái. Công viác kiám sáng càng ngày càng quá khó khăn đã láy đi nái lo đó, há chá còn nghĩ đán nái lo kiám cho đá sáng mái ngày.

Ngái xáng nghèo ác ao có ăn có mác nhá ngái dân xáng giàu có á Má, Anh, Pháp, Đác... nháng nác đán hình cho nán văn minh tián bá, có đái sáng cao, dân chúng đá ăn đá mác. Muán ăn gì chá viác mua, thích mác gì chá viác sám, không có cái khó nhá ngái dân nghèo nác ta. Nháng có ăn có mác không hán đã là hánh phúc. Ngái dân nác giàu có cũng có ván đá cáa há, đó là bánh máp phái hác cao máu cao má. Gáy cám vì thiáu ăn, máp phái vì đá ăn đáu là cái khá. Dân chúng các nác giàu có, ăn no mác ám táng là mát đác ân Trái dành cho há, nháng ăn uáng sai cách hác ăn đán phát phái là nguán bánh cáa rát nhiáu cháng bánh phá thông trong dân gian.

Hián nay mát ván đá cũng do ăn uáng có tính cách đác biát và khá khán tráng đó là ván đá chát đác hóa hác trong hàng hóa Trung Quác đang lan tràn kháp nái trên thá giái. Và vái nháng trò Ma đáo đác Trung Quác sá đáng trong viác chá bián các sán phám cáa há, kiám lái nhiáu và không bao giá lá ván, sá đám lái cho ngái tiêu thá căn bánh thái đái, nháng căn bánh ung

Bệnh Thận Đái "Ung Thận Tào"

Tác Giả: UYÊN HỒNH

Thứ Sáu, 05 Tháng 2 Năm 2010 10:27

thận mẫn cảm phải do tiêu thụ loại hàng hóa thực phẩm đó: "Ung thận Tào".

Các nước dân chủ như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, hoặc tại Âu Châu, Úc Châu, thường không sát kiểm soát hàng hóa nhập vào nước họ, và chính đáng ngay không nhập loại hàng Tào không báo động đến công dân nước họ, và chính đáng ngay không nhập loại hàng Tào không báo động đến công dân nước họ. Việt Nam chúng ta nước nhập khẩu, thực nhập hàng hoàn toàn vì công nhập khẩu hàng Tào loại còn "khuyến khích" bằng cách hạ giá nhập khẩu cho Trung Quốc đến gần con số 0, bất kể là hàng gì cũng cho phép, nên hàng Tào tràn ngập thị trường Việt Nam. Qua sự kiểm nghiệm, chúng ta thấy rõ, dân mình không được báo động thì chết, Nhà nước nhập khẩu còn tiếp tay cho Trung Quốc trong việc cho tiêu thụ hàng hóa độc hại hóa học nguy hiểm trong hàng Tào gây tổn hại cho người tiêu thụ.

Hàng Tào là nguy cơ của các loại bệnh ung thư có tính cách "cấp tính" do thực phẩm chế biến trong hàng Tào quá cao, và hàng Tào đang chiếm hầu đang tràn ngập thị trường Việt Nam. Hàng Tào là Tồn Thôn. Hàng Tào là giết. Hàng Tào đem lại những căn bệnh cho người già người trẻ và ngay cả những thai nhi còn nằm trong bụng mẹ chính chế biến sản phẩm phải khi tiêu thụ hàng hóa của họ do thực phẩm chế biến quá nhiều pha trộn trong thức ăn trong bánh mì trong trà trong nước uống mà chúng ta mua và ăn uống số đông. Hàng Tào rất độc hại rất độc hại vì rau quả to tổi thối, rất lâu hỏng, những số đông hàng Tào, ăn uống hàng Tào cuối cùng chúng ta sẽ đi đến vào những tháng năm héo tàn khi lẫn lộn trong bệnh hiểm, đời sống chúng ta sẽ trở thành tấm thảm thảm mù và đầy khổ đau. .

HÓA CHẤT GÂY BỆNH "UNG THẬN TÀO"

Hàng Tào là hàng gì và vì sao được gọi? Ngày trước chúng ta gọi người Trung Hoa là người Tàu, vì họ đến xứ ta bằng thuyền thuyền. Họ là người buôn bán đến bằng tàu bè nên dân mình gọi họ là người Tàu kể từ đó. Hàng Tào là hàng hóa thực phẩm nhập khẩu Việt Nam từ Trung Quốc.

Trong hàng Tào đã được tìm thấy nhiều hóa chất như Formol số đông trong bánh mì sợi bún đồ chế biến thịt. Formol dùng để ướp xác chết để giữ xác được lâu không thối rữa cũng được dùng để ướp chân gà lòng gà lòng vịt thịt gà bán qua biên giới Việt Nam (đi vào ngõ Cao Bằng, Lạng Sơn). Chế biến một số Sodium benzoate, phẩm nhuộm công nghiệp như Sudan, Rhodamine dùng nhuộm mặt bánh mì để có màu đẹp đẹp để giữ màu được lâu bền, có khả năng gây ung thư. Hóa chất Endo sulfan và Metamidophos/ Monitor được cho vào thức ăn chế biến là một loại thuốc trừ sâu rất được dùng để tìm thấy có lượng số đông rất cao, số hại hại hại hại hại kinh và rất độc. Các hóa chất được gọi khác cũng có mặt trong thức ăn hàng hóa như Rhotenone, Fluoro-quinolones, 3-MCPD, Nitrofurantoin, Chloramphenicol, Semicarbazide, Chì, Thủy ngân,

Bệnh Thận Đái "Ung Thận Tào"

Tác Giả: UYÊN HỒNH

Thứ Sáu, 05 Tháng 2 Năm 2010 10:27

Arsenic, kích thích tăng trưởng 2,4,5-T (hóa chất Da Cam) được sử dụng để có năng suất trái cây rau tươi tốt hơn đẹp mắt, năng suất ăn lâu hơn lâu hơn, là nguyên nhân gây ung thư. Nitrite sử dụng làm cho cây trái, rau đậu tươi xanh, là mầm mống của ung thư niệu niệu bao tử và ruột già. Hóa chất Sodium benzoate được bổ sung trong phẩm màu. Trà, hạt tiêu, các loại trái cây khô có chứa chất chì, thủy ngân và Arsenic. Phenol được sử dụng với liều lượng rất lớn trong phẩm màu có những nguy hiểm đến thần kinh, nguy hiểm cho trẻ em và thai nhi trong bụng mẹ. Urea, Chì, Thủy ngân, Arsenic có nguy cơ gây bệnh ung thư rất cao...

TIÊU THẬN HÀNG TÀU SẼ BỊ UNG THẬN NHƯ THẾ NÀO

Không phải chỉ ăn đậu Tào mới bị ung thư còn ăn đậu Đậu Mung không bị ung thư. Thực tế sát suất tiêu dùng đậu Tào và bệnh hiểm bệnh ung thư quá cao, nên phải tránh xa. Thực ăn của Tàu "độc p" độc y hóa chất gây ung thư sau khi đã hấp thụ thì không còn được nguy hại. Khác với việc ăn uống thực ăn các nước khác, nếu muốn chúng ta có thể thay đổi được và tạo cho sức khỏe tốt tình trạng khỏe hơn.

Bệnh ung thư và các bệnh nguy hiểm sinh mạng thì đâu cũng có. Ví dụ như các xã Âu, Mỹ một số bệnh phát sinh do tiếp xúc hút thuốc lá, gây ra bệnh ung thư phổi chất ngòi. Người hút thuốc lá trở thành nghiện hút thuốc lâu ngày mà mắc bệnh ung thư. Việc ăn thực ăn Âu Mỹ bệnh mang bệnh cũng được nói đến, ví dụ nếu không biết tiết giảm liều lượng muối lượng chất béo trong thực ăn, lâu dần thì năm này qua năm khác, niệu niệu bệnh cao máu, cao mỡ, bệnh gan, suy tim, suy thận... Số lượng chất của cá nhân, nếu hút thuốc lá, ăn quá nhiều chất béo, ít vận động lâu ngày đã đến chứng mập phì thì nên ngừng căn bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, rất nguy hiểm cho tánh mạng bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu não. Ăn đậu Tào tạo ung thư, cũng là một số lượng chất. Nếu chỉ ăn đậu Tào thì hiểu quả thế nào?

Điểm khác biệt là các căn bệnh kể trên do vì chúng ta không ý thức trong việc ăn uống vận động mà dần dần mắc phải. Nếu chúng ta thay đổi cách sống bệnh cách tiết chế thực ăn, không ăn nhiều dầu mỡ, năng vận động, chúng ta sẽ thay đổi được tình trạng sức khỏe, làm giảm cân, huyết áp sẽ bớt cao, chất mỡ được trong tim mạch hoặc trong máu sẽ giảm, chúng ta sẽ có sức khỏe khỏe hơn, tránh giảm được bệnh tật nguy hiểm. Còn ăn phải hàng Tàu thì do vì chất hóa học quá nhiều làm được trong chất một số lượng quá lớn mà tạo tình trạng không tốt, nghĩa là tiến thoái lưỡng nan, vô phương cứu chữa, vì lượng được chất tại hại đã vào trong chất sẽ không thể khiếm chất chúng ta được. Các được chất này bám vào chất quan trọng niệu niệu, bành trướng phát triển ác tính của nó mà tạo thành bệnh ung thư, đã đến cái chết.

DIỄN TIẾN PHÁT SINH BỆNH UNG THỞ

Cơ thể chúng ta là một guồng máy tuy rất diu Trĩ sinh. Các tế bào trong cơ thể có sự cân bằng của số tế bào chết được sinh ra và số tế bào sống được sinh ra thay thế số tế bào chết, thì guồng máy này được hoạt động đều đặn và tốt đẹp. Lượng tế bào chết sinh ra phải được cân bằng với lượng tế bào sống được sinh ra, "guồng máy" sẽ hoạt động hài hòa. Một hóa chất độc hại đi vào cơ thể của chúng ta qua đường thức ăn hay khí quyển, cơ thể vào những bộ phận như bao tử, gan, thận, đường ruột, là những cơ quan được nói đến nhiều nhất liên quan đến việc hấp thụ, lọc, thải những chất độc trong người chúng ta, là những nơi trực tiếp biến những hóa chất độc hại thành ăn uống hàng ngày làm phát sinh bệnh ung thư.

Một chất hóa học được xem là được chất gây ung thư, khi không có khả năng được tiêu hóa, lại không thể khi cơ thể chúng ta theo đường thức ăn phân hủy các tiểu phân, số độc lại bám vào một bộ phận trong cơ thể. Thông thường nó trở thành đi m/không có dạng làm rời sinh hoạt của các tế bào lành mạnh tại đó. Dẫn đến nó chiếm chỗ và "quấn" vào tế bào khỏe mạnh làm "vòng chân vòng tay". Rồi từ đó nó tạo sự biến đổi của các tế bào lành mạnh mà nó "vòng" được, thay hình đổi dạng hay hai những tế bào hiền (lành) này, "lấy mạng sống" của tế bào lành mạnh và biến thành tế bào ác (độc) dẫn đến sự hỗn loạn trong cân bằng sinh diệt của tế bào sống và tế bào chết tại cơ quan đó. Nó sẽ làm nên cơn động tuôn hoàn, gây rời loạn số diu đều và hài hòa của cơ thể. Các tế bào biến đổi này được gọi là tế bào ung thư. Đó là quá trình xuất hiện của tế bào ung thư qua các được chất chúng ta hấp thụ từ hàng Tàu..

Tế bào ung thư có khả năng "lén lách" do đi theo phần dung dịch của cơ thể. Dung dịch này, là những chất như nước chuyển vận trong cơ thể, với công năng tạo sự trơn tru cho các hoạt động và các chuyển động bên trong cơ thể. Theo phần chất như nước luân lưu trong cơ thể, chúng lan đến đến các cơ quan khác, và tại đây chúng "tiến chiếm" các vị trí mới, gây tạo những phá hoại bằng cách tiếp tế sinh sôi phát triển và chuyển đổi sinh hóa của tế bào lành mạnh tại các cơ quan mới chiếm này. Số lan qua các cơ quan khác trong cơ thể chúng ta như thế gọi là di căn. Khi các tế bào ung thư có khả năng lan nhanh và tàn phá những bộ phận khác trong người, sẽ chuyển đổi thành hệ hấp thụ tiêu hóa của cơ thể, cơn người sẽ đi đến tận vong.

"UNG THỞ TÀU"

Thức ăn vật động từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam và các nước trên thế giới, có sự lạm dụng hóa chất được hoạt động cho phép số động lại quá số cao hơn mức cần thiết, hoặc là có những hóa chất công nghệ tuy rất đẹp nhưng được sinh ra trong phạm vi thực phẩm, vẫn được

Bình Thuyết "Ung Thuyết Tàu"

Tác Giả: UYÊN HỒNH

Thứ Sáu, 05 Tháng 2 Năm 2010 10:27

Trung Quốc sản xuất, sản phẩm trong cộng đồng ta rất nhiều. Sản phẩm ngày càng nhiều, có quan trọng ngày càng biến tiến công nhanh và tiến công nhiều hơn. Việc mua sắm hàng bình thường không phải là vấn đề rất lâu năm mà có thể khá nhanh chóng. Hãy bỏ trống sức khỏe của mình và của người, nhất là của những người thân trong gia đình. Không ý thức được sức khỏe của hàng Tàu, vấn đề mua và dùng là chúng ta tiếp tay cho Giới Tàu hiện sinh mệnh thân nhân mình. Trách nhiệm đó quá to lớn và hậu quả gặp phải thật quá đau đớn.

Là vợ là chồng là cha là mẹ chúng ta có biến phận bỏ vợ người thân của chúng ta. Là người yêu đời nước Việt Nam, chúng ta có biến phận xa lánh hàng Tàu, không tiếp tay cho Trung Quốc làm hại dân mình, người thân của mình. Là người Việt yêu nước, chúng ta không đi làm giàu cho giới cướp, dã ngang nhiên cướp đất cướp biển. Trên đất liền thì phá hủy vùng Tây nguyên, cướp công ăn việc làm của dân ta. Trên Biển Đông thì cướp đi con đường sông của người dân Việt Nam. Đó là chuyện nói đến sản phẩm Việt bán Trung Quốc bán trái phép, bán người để hành hạ.

ĐỒ TÀU RỒI "MẮT" NHỮNG THỨ TỐ ĐỂ T... "CHẾT NGƯỜI"

Tuy nghe nói hàng Tàu đáng sợ, nhưng có thể vì nên cũng "cố gắng phải làm" để mua cho có mà dùng, nhất là Tết sắm đồ, không lẽ không có chút mứt bánh trái cây cúng ông bà ba ngày Tết. Bà con hàng xóm biến bè đến chúc Tết, không lẽ không có gì để đón và tách trà đầu năm. Nhưng gia đình nghèo khó không có khả năng mua đồ để tiếp khách có thể dẫu biết "lời cu n" vì hàng Tàu quá rẻ. Cũng có thể thông tin về hàng Tàu được hiểu, ăn phải là mắc bệnh, nghe là biến bệnh mà không rõ bệnh nào, nên đôi khi thiêu sự thuyệt phục.

Dùng mứt bánh kẹo trái cây của Tàu thì rất tốt, nhưng hậu quả lại rất nặng nề. Đó là ăn và dùng đồ của Tàu rồi và mắc phải bệnh, thì lấy tiền đâu mà mua thuốc mà trị vì tiền phí của phí vào nhà trường học của trẻ. Chuyện nói đến việc bệnh ung thư thì cần đau hành hạ thân thể khổ sở vô cùng. Bình thường khi đã phát, sản phẩm những cơn đau dữ dội và khi bệnh đã đến giai đoạn khốn đốn, những cơn đau trong thời gian này chỉ có thể làm giảm bớt bằng morphin hoặc thuốc phiện. Nhiều căn bệnh ung thư người bệnh bệnh trong suốt thời gian chữa trị đã chịu nhiều tổn thất, nhiều cơn đau đớn, cuối cùng cũng phải chấp nhận cái chết. Đó là lý do ăn đồ Tàu tuy rẻ mà rất đắt, vì phải trả cái giá bằng sinh mệnh của một con người. Chuyện kể đến cảnh những gia đình nghèo chấp nhận hi sinh tài sản vay tiền vay của để có tiền chữa bệnh cho thân nhân. Khi người bệnh qua đời, người thân còn lại, vợ hoặc chồng, con cái là những người và phải tiếp tục mang cái khổ vì hàng Tàu, phát sinh căn bệnh của người thân và nạn tử vong, là sự thiêu hủy, là nạn nạn hậu quả. Đã nghèo càng khổ.

"PHÒNG B NH H N CH A B NH" VÀ PH NG TH C TR B NH UNG TH TÀU

Nhìn lại năm 2009 ng i Vi t chúng ta đã r t tích c c trong vi c phát đ ng phong trào bài tr vi c mua hàng hóa Tàu. Phong trào n y đã lan r ng t thành th đ n thôn quê nh chúng ta đ ng lòng bài tr và đ ng lòng giúp nhau gi v ng phong trào bài tr hàng Tàu. Sang năm Canh D n chúng ta s ti p t c vi c bài tr hàng hóa Tàu đ giúp n c giúp dân mình. Giúp N c nhà, b i vì dân chúng không tiêu th hàng Tàu thì Nhà n c s không còn ph i ti p t c nh p hàng Tàu. Nhà n c không nh p hàng Tàu, dân mình s bài tr đ c hàng Tàu, tránh b t b nh t t kh đau.

Chúng ta cũng nên đ t ra m t câu h i: "Có ph i Trung Qu c mu n chi m đ t n c Vi t Nam b ng cách bán hàng Tàu g n nh "bán đ bán tháo" ch v i m c đích cho chúng ta ăn đ c ch t vì mu n đ u đ c chúng ta và th h con cháu chúng ta". Đây ch là m t nghi v n, ch có th i gian m i tr i đ c. Nh ng chúng ta không đ i, vì đ i là thái đ không sáng s t. Hãy nhìn vào th c t tr c m t đ có quy t đ nh qua hành đ ng t y chay hàng hóa Tàu, vì Hàng Tàu đ y đ c ch t gây ung th , chúng ta tuy t đ i không mua không dùng.

Năm m i chúng ta th ng chúc nhau i chúc đ u năm: "Chúc b n và gia đình m t năm m i t đ p và công vi c trôi ch y b ng năm b ng m i năm ngoái". Chúng ta hãy cùng gia đình mình trân tr ng đón nh n i chúc t t đ p đ u năm, tích c c th c hi n đ bi n c c m c a chúng ta thành hi n th c: **"TUY T Đ I KHÔNG DÙNG HÀNG TÀU"**.

Nguồn: <http://khoaahoc.net>